

# จ่ายภาษีด้วยบัตรเครดิต

ด้วยธนาคารไทยพาณิชย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำหน้าที่สำคัญต่อประเทศชาติ นั่นคือการเสียภาษีเงินได้ประจำปี เราจึงขอเสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณที่จ่ายภาษีด้วยบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ – 30 เมษายน 2556 ด้วยข้อเสนอ ฟรีค่าธรรมเนียม ปลอดดอกเบี้ยสูงสุดนาน 3 เดือนหรือเลือกผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 10 เดือน



ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเสนอสิทธิพิเศษสำหรับคุณที่ทำการเสียภาษีประจำปีผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยโปรโมชั่นพิเศษ 2 ต่อ ด้วยต่อที่ 1 รับคะแนนสะสมสูงสุด 6,000 คะแนน สำหรับผู้ที่ชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตทั่วไปของธนาคาร หรือรับเงินคืนสูงสุดถึง 600 บาทสำหรับผู้ชำระภาษีประจำปีผ่านบัตรประเภท Family Plus

โบนัสต่อที่ 2 คุณสามารถผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน โดยที่ยอดเงินการชำระภาษีของคุณจะต้องไม่เกิน 300,000 บาท หรือเลือกผ่อนระยะเวลา 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.89% โดยคุณสามารถชำระภาษีประจำปีด้วยบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ที่สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 51 แห่ง หรือจะชำระผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร อีกหนึ่งช่องทางที่ไม่ยุ่งยากแถมยังรวดเร็วสะดวกสบายอีกด้วย เพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ [www.rd.go.th](http://www.rd.go.th) โดยไม่เสียค่าบริการใดๆเพิ่มเติม อีกหนึ่งบริการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ภูมิใจนำเสนอเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คุณในการชำระภาษีประจำปี ไม่ต้องยุ่งยากุ่นวายอีกต่อไป และเพื่อความสะดวกสบายกับอีกหนึ่งบริการด้วยการชำระภาษีประจำปีด้วย**เช็คธนาคาร** เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายไม่ต้องพกเงินสดให้เป็นอันตราย คุณก็สามารถทำได้ง่ายตายเช่นกัน นอกเหนือจากนี้เรายังมีบริการหลักอื่นๆที่คอยให้บริการคุณในทุกรูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินของคุณอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นด้านบัญชีเงินฝากทั้งประเภทออมทรัพย์ หรือฝากประจำทั้งสาขาในประเทศ รวมถึงเงินฝากต่างประเทศ หรือจะเป็นในด้านของการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์เราก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์การลงทุนไว้ให้คุณได้เลือกสรรได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด ทั้งประเภท**กองทุนรวม LTF** หรือ **RMF** เราก็มีนำเสนอให้คุณ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาคุณอย่างเป็นกันเอง

พบกับรูปแบบการให้บริการทางการเงินที่รวดเร็ว และทันสมัยที่สุด ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารแห่งแรกของประเทศที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานกว่า 1 ศตวรรษทุกสาขาใกล้บ้านคุณ หรืออีกหนึ่งช่องทางที่แสนสะดวกสบาย เพียงแค่คุณคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ [www.scb.co.th](http://www.scb.co.th) สำหรับรับทราบข้อมูลข่าวสาร รวมถึงรายละเอียดของบริการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารเราได้ด้วยตัวคุณเองตลอด 24 ชั่วโมง